
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)  
   วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 
๒๕  ปีที่  ๒  ครั้ งที่  ๑๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่ หนึ่ ง ) โดยมี  นายสุชาติ  ตัน เจริญ  รองประธาน                 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท า
หน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (๑) กระทู้ถาม 
       ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา      
   ๑.๑.๑ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย  
ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง การเปิดบ่อนการพนันย่านพระราม ๓ โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย       
ถามนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบกระทูถ้าม  
   จากเหตุยิงกันที่บ่อนย่านพระราม ๓  ซึ่งตนได้ เคยหารือเรื่องนี้แล้วเมื่อวันที่         
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่ามีการเปิดบ่อนการพนัน  แต่นายกรัฐมนตรีกลับเพิกเฉยจนท าให้มีการเปิดบ่อนการพนัน
นี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เดิมบ่อนดังกล่าวเปิดที่สีลมแล้วย้ายไปเปิดใหม่ที่ย่านพระราม ๓  มีเจ้าของเหมือนเดิม 
บ่อนนี้เปิดมาร่วม ๑ ปีแล้ว แสดงให้เห็นว่ามีการรับสินบนเป็นขบวนการ นายกรัฐมนตรีต้องมีส่วนรับผิดชอบ  
ในฐานะก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ เหตุใดจึงไม่รับผิดชอบจัดการเรื่องบ่อนพนัน ปล่อยให้มีบ่อนพนัน
เกิดขึ้นจ านวนมาก โดยเฉพาะให้มีการฝ่าฝืนพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการมั่วสุม
กัน สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -๑๙ และล่าสุดเกิดเหตุรุนแรงมีการยิงกันในบ่อนจนเป็นเหตุให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจเสียชีวิต นายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ต ารวจเพิกเฉยไม่สนใจที่จะด าเนินการปราบปร าม     
บ่อนพนัน ปล่อยให้มีบ่อนพนันเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศ คนในสังคมรับทราบ แต่นายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบกลับนิ่งเฉยไม่ด าเนินการใด ๆ  ส าหรับเหตุการณ์นี้มีความรุนแรงเป็นเหตุอุกฉกรรจ์มาก      
จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนกรณีดังกล่าวหรือไม่   

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้ตอบ       
กระทู้ถามว่า นายกรัฐมนตรีมิได้นิ่งเฉยละเลยต่อเรื่องดังกล่าว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
จัดการ และให้ท าตามกฎหมาย หากทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ใดเกี่ยวข้องกับการรับสินบนปล่อยป ละละเลย         
ให้ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่อย่างเด็ดขาด มีการก าชับให้ทุกพ้ืนที่ตรวจตรา ตรวจสอบ มิให้มีแหล่งอบายมุข     
ในพ้ืนที่โดยเด็ดขาด กรณีที่ ได้รับทราบเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีการเข้าไปตรวจสอบและเรียก             
ผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือ แต่ไม่พบว่ามีการเปิดบ่อนการพนัน ส าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ่อนพระราม ๓ ได้สั่งให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเข้าไปตรวจสอบเพ่ือหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว เบื้องต้นเป็นเรื่องระหว่างผู้ก่อเหตุกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และได้ติดตามหาผู้ก่อเหตุมาด าเนินคดีแล้ว และเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผล เพ่ือหาคนที่  
ท าผิดมาด าเนินคดี และด าเนินการตามกฎหมาย และด าเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ าให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เร่งรัดด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ก าชับ            
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตรวจสอบอย่างแข็งขัน มีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบข้อเท็จจริง     
หากปรากฏผลการสอบเป็นอย่างไร จะก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้หากพบว่ามีการท าผิด     
มีการรับสินบน ให้ด าเนินการกับบุคคลเหล่านั้นตามกฎหมายต่อไปโดยไม่มีข้อยกเว้น 
   ๑.๑.๒ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย  
ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง น้ าป่าไหลหลากท่วมจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงและแนวทางการฟื้นฟู  
ถามนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทูถ้าม 

ในพ้ืนที่บ้านสูบ ต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติน้ าป่าไหลหลาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งสูญเสียที่อยู่อาศัย 
ทรัพย์สินสูญหาย เกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหาย โครงสร้างสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบ ทางภาครัฐ    
ได้เตรียมการในการช่วยเหลือเยียวยา มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อย่างไร และ
เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น อีกหนึ่งสาเหตุมาจากเขื่อนดินฝายวังปลาแตกท าให้น้ าไหลหลาก ภาครัฐได้มีการ
เตรียมความพร้อม ส ารวจ ตลอดจนดูแลการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการดูแลเขื่อน 
ฝาย อย่างไรบ้าง หากเป็นไปได้อยากให้มีการเร่งรัดโครงการสร้างเขื่อนในการกักเก็บน้ า และน าปัญหาที่เกิดขึ้น 
จัดการอย่างเร่งรัดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า 
จากกรณีเกิดฝนตกหนักซึ่งมีปริมาณฝนสะสมจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ าป่าไหลหลาก
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ๑๐,๐๐๐ กว่า
ครอบครัว และจังหวัดเลย ๗๐๐ กว่าครอบครัว ซึ่งในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ได้มีการติดตามสถานการณ์และ
เตรียมความพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการแจ้งเตือนให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบในทุกช่องทาง   
ทั้งหอกระจายข่าวและโซเชียลมีเดีย และผ่านผู้น าชุมชนต่าง ๆ โดยในขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบ    
สาธารณภัยและการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่ที่ประสบภัย      
เพ่ือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย ที่ท ามาหากินทั้งหมด รวมถึงเร่งแจกจ่ายน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค การมอบถุงยังชีพในพ้ืนที่ รวมถึงการซ่อมแซมถนนหนทางเพ่ือเดินทางสัญจร ซึ่งรัฐบาลได้    
น้อมน าพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเร่งด าเนินการให้พ่ีน้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิต
อย่างปกติโดยเร็ว นอกจากนี้  ในเรื่องการฟ้ืนฟู ในขณะนี้ทุกพ้ืนที่ได้ เร่งส ารวจความเสียหายแล้วผ่าน
คณะกรรมการที่รับผิดชอบในแต่ละด้านตามล าดับ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า รัฐบาลจะได้เร่งรัดความช่วยเหลือตาม
ระเบียบราชการ และจะระดมสรรพก าลังทุกภาคส่วนอย่างเต็มก าลังความสามารถทั้งหน่วยทหาร ต ารวจ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชน ในการซ่อมอาคารบ้านเรือน 
ยานพาหนะ ที่นา และพ้ืนที่การเกษตรต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างเร็ว
ที่สุด และส าหรับเรื่องการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้น จะได้เร่งด าเนินการส ารวจดูตามที่จ าเป็นและให้เงินอุดหนุนกับ อปท. ในการ
ไปดูแลเขื่อนหรือฝายที่จ าเป็นต้องบูรณะหรือซ่อมแซมต่อไป 
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๑.๑.๓ นายจารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท         
ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง แรงงานกัมพูชา โดยถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตล าไยในจังหวัดจันทบุรีออกผลผลิต และต้องการแรงงาน   
เพ่ือมาจัดเก็บและบรรจุผลิตภัณฑ์ มีการน าแรงงานเข้ามาทางด่านบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี แต่การตรวจ    
คัดกรองแรงงานต่างด้าว ยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการกักตัวตามที่รัฐบาลก าหนด จึงอยากให้กระทรวงมหาดไทย 
ช่วยดูแลในการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว เนื่องจากที่จังหวัดจันทบุรี ต้องใช้แรงงานเหล่านี้เป็นจ านวนมาก 
ทั้งเก็บผลผลิต และบรรจุผลผลิต ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองที่ได้มาตรฐาน และมีการกักตัว          
ตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือมิให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -๑๙ เพ่ือความปลอดภัยของทั้งแรงงาน 
เจ้าของสวน และประชาชนทั่วไป จึงอยากถามรัฐบาลถึงแนวทางในการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาในจังหวัด
จันทบุรี รวมถึงมาตรการในการรองรับหากมีการระบาดรอบสอง 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ตอบกระทู้ถามว่า  
รัฐบาลมีแนวทางในการก าหนดแนวทางรองรับการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว โดยค านึงถึงความปลอดภัย   
และต้องเป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด คือ การตรวจโรค ขึ้นทะเบียน และกักตัวตามมาตรฐานที่ก าหนด      
โดยมอบให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -๑๙ เป็นผู้ก าหนดมาตรการต่างๆ และประเมินสถานการณ์         
อย่างเร่งด่วน  เพ่ือสามารถผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิต และแก้ไขปัญหาการ      
ขาดแคลนแรงงานในประเทศ รัฐบาลเตรียมการรองรับผู้ป่วยด้านเตียง การสาธารณสุข บุคลากร และเวชภัณฑ์ 
เพ่ือรองรับหากมีการระบาดรอบสอง โดยจะพยายามควบคุมสถานการณ์ให้เกิดในวงแคบมากที่สุด หลังจากที่
ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมาสักระยะ รัฐบาลจึงเริ่มผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศ      
เดินต่อไปได้ ด้านการเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขนั้นประเทศไทยมีความพร้อมในระดับหนึ่ง และรองรับมิให้
เกิดการระบาดของโรคได้ โดยที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไป 
       ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
   ๑.๒.๑ กระทู้ถามเรื่อง เปิดเผยข้อมูลในกระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา       
ในระดับชั้นอุดมศึกษา พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล       
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
   เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาของไทย            
มีผลกระทบโดยตรงต่อเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อันเป็นก าลังส าคัญของชาติ จ านวนเกินกว่าแสนคนในแต่ละ
ปี โดยตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ที่มีการก่อตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ขึ้นมา 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการ
ประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นับแต่นั้นมา สทศ. จึงได้กลายเป็นฟันเฟือง
ส าคัญส าหรับกระบวนการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาในปัจจุบัน ยังคงมีการตั้งค าถามถึงประสิทธิภาพ ความถูกต้อง
โปร่งใสในหลายประเด็น และโดยเฉพาะในการสอบรอบสุดท้ายของปีปัจจุบันที่มีการประกาศผลในช่วงเวลาที่มี
การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งท าให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ออกประกาศเลื่อนการให้บริการ
ขอดูกระดาษค าตอบในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการทดสอบวิชาความถนัด
ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) และการทดสอบวิชาสามัญ ๙ วิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นการเลื่อนการตรวจ
ผลกระดาษค าตอบออกไปไม่มีก าหนดและเลยช่วงเวลาของการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยครั้งสุดท้าย 
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หมายความว่า ถ้าเกิดความผิดพลาดจากกระดาษค าตอบขึ้น ผู้สอบที่ยื่นคะแนนไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขใด ๆ 
ได้อีก ซึ่งส่งผลต่ออนาคตของพวกเขาอย่างมาก นอกจากประเด็นเกี่ยวกับกระดาษค าตอบแล้ว ยังมีประเด็น
เกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อสอบโดยอ้างว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และอ้างว่า
เพ่ือไม่ให้มีการน าข้อสอบไปหาประโยชน์ในทางพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม การไม่เปิดเผยข้อสอบต่อสาธารณชน    
ก็จะส่งผลในด้านความโปร่งใส ขาดการถูกวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต การเปิดเผย    
ทั้งกระดาษค าตอบและข้อสอบจึงควรเป็นแนวทางที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้มากกว่าการปิด ซึ่งต้องอาศัยการ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาให้มีการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น จึงขอเรียนถามว่า  

๑ .จ าก ป ระก าศ เลื่ อ น ก าร ให้ บ ริ ก า รข อ ดู ก ร ะด าษ ค า ต อ บ ดั งก ล่ า ว นี้ 
กระทรวงศึกษาธิการมีความชัดเจนเรื่องวันในการให้บริการแล้วหรือไม่ อย่างไร และเนื่องจากได้เลยช่วงเวลา
การยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่รับผิดชอบต่อผู้เข้าสอบที่สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติตรวจคะแนนผิดพลาดแล้วผู้เข้าสอบเกิดความเสียหายหรือไม่ อย่างไร และมีแผนการ
ปรับปรุงการให้บริการที่อ านวยความสะดวกไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกในปีหน้าหรือปีถัด ๆ ไปอีกหรือไม่ อย่างไร 
ขอทราบรายละเอียด 

๒. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อสอบที่ใช้ในกระบวนการคัดเลือก
เพ่ือเข้าศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

คุณหญิ งกัลยา โสภณ พนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ          
ได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ได้ตอบชี้แจงว่า สถาบัน
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา 
วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่ อเนื่อง รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีการจัดสอบ 
ONET GAT PAT และการสอบวิชาสามัญ ๙ วิชา เพ่ือเป็นคะแนนให้ เด็กได้น าคะแนนไปยื่นสอบเข้า
มหาวิทยาลัย และ สทศ. มิได้เลื่อนการทดสอบของปี ๒๕๖๓  มีการจัดสอบไปแล้วครบทุกวิชา ก่อนวันที่      
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีการประกาศผลสอบไปแล้วเรียบร้อย โดยไม่ล่าช้า กระทรวงมีการเตรียมพร้อม     
ทุกอย่าง จัดสอบโดยวิธีการปลอดภัยตามหลักสาธารณสุข และนักเรียนทุกคนสามารถดูผลการสอบได้ตั้งแต่
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพียงแต่มีการเปลี่ยนวิธีการในการข้อดูข้อสอบในรูปแบบออนไลน์แทนการ
มาขอดูแบบกระดาษค าตอบ นักเรียนสามารถน าผลการสอบไปยื่นกับทางมหาวิทยาลัยได้ โดยรอบสุดท้ายคือ
ยื่นคะแนนระหว่างวันที่  ๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนั้น นักเรียนสามารถเข้าดูผลคะแนนและสามารถยื่นผล
คะแนนเพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทันเวลา ไม่มีการล่าช้าแต่อย่างใด เมื่อสถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลายแล้ว 
สทศ.ได้เปิดให้นักเรียนเข้าดูคะแนนได้ตามปกติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การเปิดเผยข้อสอบเพ่ือความโปร่งใส       
มีการเปิดเผยข้อสอบ ONET ซึ่ง สทศ. เป็นผู้ท าข้อสอบและจัดท าทดสอบนั้น ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์
ตลอดเวลา และเด็กสามารถเข้าไปดูเพ่ือฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ในส่วนของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้น      
เป็นสิทธิของทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่จะท าการเปิดเผย 
   ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาอาหาร VEGAN เพื่อการส่งออก นายองอาจ  
คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
   อาหาร VEGAN เป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทหนึ่ งที่ ก าลั งได้รับความนิยม        
อย่างรวดเร็ว ในกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของคนรุ่นใหม่ก าลัง         
ปลุกกระแสให้สังคมหันมาบริโภคอาหารจากพืชมากขึ้น จากการน าเสนอผลดีของการบริโภคอาหาร           
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จากพืชที่ดีต่อสุขภาพ และการไม่ เบี ยดเบียนสิ่ งมีชีวิต อ่ืน ๆ อีกด้วย การที่ ผู้บริ โภคเลือก VEGAN                  
ก็มีหลากหลายเหตุผล ผู้บริโภค VEGAN บางคนงดรับประทานเนื้อสัตว์เพ่ือสุขภาพที่ดีของตนเอง เพราะเชื่อว่า
อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อแดงจะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพ ขณะที่บางคนใส่ใจเรื่องสวัสดิภาพสัตว์             
จึงไม่ต้องการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ และบางคนเลือก VEGAN เพราะให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมมาก          
อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่เกี่ยวข้องกับสัตว์โดยเด็ดขาดอาจท าได้ยาก เพราะผู้บริโภค
ส่วนหนึ่งเลือกวิธีที่ยืดหยุ่น ส าหรับการรับรองวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร VEGAN ส าเร็จรูปเพ่ือจ าหน่าย     
ในเชิงพาณิชย์ในหลาย ๆ ประเทศนั้นยังไม่มีหน่วยงานของรัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการตั้งกฎระเบียบ       
หรือข้อบังคับที่เข้มงวดมากนัก เนื่องจากเป็นอาหารทางเลือกส าหรับผู้บริโภคที่มีความเชื่อส่วนบุคคล ยกเว้น
ประเทศอินเดียที่มีผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติเป็นจ านวนมาก และสหภาพยุโรปที่ผู้บริโภคตื่นตัวเรื่อง VEGAN 
มาก ดังนั้น ถือเป็นโอกาสดี ส าหรับผู้ประกอบการไทยที่จะคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์          
ความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ส าคัญของโลก เนื่องจากอุดม
ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติพืชพันธุ์ที่หลากหลายสามารถน ามาแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารให้คุณค่าทางโภชนาการ
สูง และช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ให้ผลผลิตสูง มีคุณค่าทางสารอาหาร โดยใช้ทรัพยากร   
ในการดูแลต่ า มุ่งเน้นสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปพร้อม ๆ กับสนับสนุนสุขภาพของผู้บริโภคด้วย จึงขอเรียนถามว่า
รัฐบาลมีน โยบายและแผนงานที่ จะส่ ง เสริมและพั ฒ นา VEGAN เพ่ื อการส่ งออกหรือไม่ อย่ างไร                    
ขอทราบรายละเอียด 
   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมาย
จาก นายกรัฐมนตรี ให้ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ได้ตอบชี้แจงว่า  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหาร รัฐบาลจะเร่งพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้น าการส่งออกด้านอาหารของโลก และเป็นศูนย์กลางการผลิตอาเซียน ได้มีการ
วางแนวทางการพัฒนาอาหาร โดยการส่งเสริมการผลิตอาหารมื้อหลัก สร้างมาตรฐานและส่งเสริมแนะน า
ผู้ประกอบการ ขอรับรองและเครื่องหมายรับรอง VEGAN จากต่างประเทศ จากผู้บริโภค ให้เป็นเกณฑ์อ้างอิง
มาตรฐาน วิจัยพัฒนาสารอาหารที่ส าคัญ ผลักดันงานวิจัยด้านค่าโภชนาการ ส่วนประกอบ สารสกัด สู่การใช้
ประโยชน์ทางพาณิชย์ ท าตลาดผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม รักษารสชาติและกลิ่นให้ใกล้เคียงกับต้นแบบ พิจารณา
ส่วนประกอบ หาสิ่งปนเปื้อน เพ่ือหาสิ่งมาทดแทน การตลาดหาโอกาสทางธุรกิจ เน้นสร้างการรับรู้ไปสู่กลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมาย จัดกิจกรรมการตลาดเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยว โรงแรม และอาหาร 
และผลักดันสู่ตลาดโลก เน้นไปที่ยุโรปเพราะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีการสื่อสารไปยังผู้บริโภค     
ไดง้่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
   ๑.๒.๓ กระทู้ถามเรื่อง การแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงาน   
ของรัฐ นายธี รัจชัย พั นธุมาศ  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พรรคก้ าวไกล เป็ นผู้ ตั้ งกระทู้ ถาม                 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
   - เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานติดภารกิจ จึงได้เลื่อนการตอบกระทู้ไป 
ในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
   ๑.๒.๔ กระทู้ถามเรื่อง ขุดลอก "หนองกุดสร้าง" เพื่อท าแก้มลิง บ้านหนองอ่ึง หมู่
ที่ ๑ ต าบลหนองอ่ึง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
เพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
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"แหล่งน้ าธรรมชาติ" (Natural water source) ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา เช่น เกิดการตื้นเขินด้วยตะกอนดินที่ทับถมกันเป็นเวลานาน วัชพืชทางธรรมชาติเกิดข้ึนมีปริมาณมาก 
ขาดการพัฒนาปรับปรุง ปล่อยให้เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ แหล่งน้ าธรรมชาตินับเป็น "ขุมทรัพย์อันทรง
ค่า" (Precious - Treasue) ของชุมชน หล่อเลี้ยงชีวิตของคน ยุคต่อยุคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งการอุปโภค
บริโภค ภาคการเกษตร การอุตสาหกรรม เป็นต้น เช่นเดียวกับ "หนองกุดสร้าง" เป็นแหล่งน้ าหนึ่งในจ านวนที่
กล่าวถึง เกิดมาจากแม่น้ าสายหลักคือ แม่น้ ามูล โดยมีลักษณะเป็นแก้มลิงความยาว ๓.๒ กิโลเมตร ได้รับน้ ามา
จากล าน้ ามูล ในฤดูน้ าหลาก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองอ่ึง หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองอ่ึง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ     
ซึ่งปัจจุบันในฤดูแล้งพบว่ามีปริมาณน้ าน้อย ทั้งยังเต็มไปด้วยวัชพืช เช่น ต้นกก จอกแหน บัว ซึ่งมีปริมาณที่
มากเกินความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ าที่ไหลมาจากล าน้ ามูลได้ อีกทั้งยังไม่เก็บกักน้ า ท าให้
ประชาชนในต าบลหนองอ่ึง ต าบลบัวหุ่งและต าบลเมืองคง เกิดการขาดแคลนน้ าทั้งน้ าดิบ ส าหรับการประปา 
และการเกษตร รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ หากมีการขุดลอกท าเป็นแก้มลิงเพ่ือกักเก็บน้ า จะท าให้ประชาชนในต าบล
หนองอ่ึง ต าบลบัวหุ่ง และต าบลเมืองคง มีปริมาณน้ าที่เพียงพอ เพ่ือการสาธารณูปโภค และภาคการเกษตร 
ผลดีที่เกิดขึ้นคือจะท าให้ประชาชนมีรายได้จากการจับสัตว์น้ าและปลูกพืชผัก เพ่ือบริโภคและจ าหน่ายได้ 
ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ส าคัญของชาวอ าเภอราษีไศลได้อีกด้วย เพราะอยู่ใน
ท าเลที่เหมาะสมจะเป็นการเพ่ิมและสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ประชาชนได้อย่างแน่นอน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า 

๑.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะพัฒนาขุดลอก "หนองกุดสร้าง"      
บ้านหนองอ่ึง หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองอ่ึง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เ พ่ือท าแก้มลิง หรือไม่ อย่างไร         
ขอทราบรายละเอียด 

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการบริหารจัดการอย่างไร เพ่ือให้ พ่ีน้อง
ประชาชนบ้านหนองอ่ึง หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองอ่ึง อ าเภอราษีโศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอโดย
ไม่ทิ้งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ เลย ขอทราบรายละเอียด 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยชี้แจงว่า แหล่งน้ า
ดังกล่าว อยู่ระหว่างเขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ าเอ่อทุกปีในหน้าน้ าและน้ าจะเหือดแห้ง
หายไปตามปกติ เห็นด้วยที่จะพัฒนาขุดลอก หนองกุดสร้าง บ้านหนองอ่ึง หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองอ่ึง อ าเภอราษี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือท าแก้มลิง เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ โดยจะสร้างให้ทันที เพราะเห็น
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยจะจัดหางบเหลือจ่ายเพ่ือน าไปจัดท าให้ ต้องมีการติดตั้งสถานีเครื่องสูบน้ า
เพ่ือส่งน้ าให้ประชาชนช่วงน้ าแล้ง เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
   ๑.๒.๕ กระทู้ถามเรื่อง การก่อสร้างสะพานลอยข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนหนอง
หานวิทยา นางอาภรณ์ สาราค า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   
   ด้วยโรงเรียนหนองหานวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอหนองหาน     
ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐๑ ถนนอุดรธานี - สกลนคร ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒) ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา และช่วงเลิกเรียน
ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา เป็นช่วงเวลาที่มีนักเรียนและครูต้องเดินข้ามถนน ไป - กลับเป็นจ านวน
มาก ท าให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนติดขัด และเกิดอุบัติเหตุรถชนนักเรียนในขณะข้ามถนนบ่อยครั้ง 
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ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นช่วงทางโค้ง ท าให้รถที่สัญจรไปมาด้วยความเร็วจากบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นมุม
อับมองไม่เห็นนักเรียนที่เดินข้ามถนน และยังอยู่ห่างจากสี่แยกไฟสัญญาณจราจร ประมาณ ๒๐๐ เมตร รถยนต์
ส่วนมากจะเร่งความเร็วเพ่ือให้ทันไฟสัญญาณจราจร ในปีที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับนักเรียนหลายครั้ง        
มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตเนื่องจากการข้ามถนนบริเวณดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ครูและประชาชน ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว โรงเรียนหนอง
หานวิทยาจึงได้จัดท าโครงการการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนหน้าโรงเรียนหนองหานวิทยาขึ้น แต่เนื่องจาก
โรงเรียนไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง จึงประสานมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการแก้ไขปัญหาเป็น
กรณีเร่งด่วน จึงขอเรียนถามว่า 

๑. กระทรวงคมนาคมมีมาตรการอย่างไรในการก าหนดจุดสร้างสะพานลอยคนข้าม 
ขอทราบรายละเอียด 

๒. กระทวงคมนาคมมีนโยบายในการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณหน้า
โรงเรียนหนองหานวิทยาหรือไม่ หากมีจะด าเนินการได้เมื่อใด และหากไม่มีจะสามารถจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินโครงการการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนหน้าโรงเรียนหนองหานวิทยา ตามที่ทางโรงเรียนได้จัด
โครงการไว้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

๓. จากกรณีตามข้อ ๒ กระทรวงคมนาคมมีมาตรการในการบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อน ให้กับนักเรียน ครู และประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในระหว่างรองบประมาณอย่างไร ขอทราบ
รายละเอียด 

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ได้รับมอบหมาย  
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยได้กล่าวขอบคุณสมาชิก ฯ ที่มีความเป็นห่วง
ความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ทราบปัญหามาตลอด ไม่ได้นิ่งเฉยต่อปัญหา
ดังกล่าว และขอชี้แจงถึงมาตรการในการสร้างสะพานลอยว่าจะด าเนินการโดยกรมทางหลวง ซึ่งจะเป็น
หน่วยงานในการก าหนดจุด ซึ่งส่วนใหญ่จะก าหนดไว้ที่บริเวณชุมชน และบริเวณที่ประชาชนต้องการ             
โดยจะดูกายภาพใน พ้ืนที่ ทั้ งสองฝั่ งสะพานลอย  และการยินยอมของเจ้ าของพ้ืนที่  จัดการตาม            
แผนการด างานงาน และจัดสรรงบประมาณในการสร้างสะพานลอยตามล าดับ และกระทรวงคมนาคม           
มีนโยบายชัดเจนในการสร้างสะพานลอยเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งในพ้ืนที่หน้าโรงเรียน 
หนองหานวิทยา กรมทางหลวงได้ลงพ้ืนที่  และเรียกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพ่ือหาแนวทาง      
ร่วมกันแล้ว โดยในที่ประชุมเจ้าของพ้ืนที่ทั้งสองฝั่งได้ยินยอมให้สร้างสะพานลอยในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ในแผน
งบประมาณปี ๒๕๖๔  
     

       ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
    ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การจัดตั้งสภานีขนส่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม       
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม          
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การขยายโครงการบ้านเพ่ือที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนไปยังเมืองรองให้เพ่ิมมากขึ้น นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
ประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     
โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกฉพาะ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการบริหารจัดการระบบตั๋ว
ร่วม (บัตรแมงมุม) นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม        
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนเวลาวิ่งของรถบรรทุกในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

๑.๓.๕. กระทู้ถามแยกฉพาะ เรื่อง การทุบแฟลตและการสร้างรั้วแฟลตดินแดง    
น ายประ เดิ มชั ย  บุ ญ ช่ วย เหลื อ  สมาชิ กสภ าผู้ แทนราษฎร พรรค เพ่ื อ ไทย  เป็ นผู้ ตั้ งก ระทู้ ถ าม                     
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมี  นายจุติ  ไกรฤกษ์ 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

๑.๓.๖. กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การติดตั้งรั้วลวดหนามบริเวณสถานีรถไฟคลองตัน 
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู เแทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม ถาม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม          
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   
   ๒.๑ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน ๒ เรื่อง 
     ๒.๑.๑ รายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
    ๒.๑.๒ รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ที่ประชุมรับทราบ 

๒.๒ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓) 

ด้วยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้เสนอรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม - มีนาคม 
๒๕๖๓) มาเพ่ือด าเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับทราบรายงานความคืบหน้า
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย         
(เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะ      
ฝ่ายเลขานุการคณะการกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอรัฐสภาเพ่ือทราบ
ต่อไป  



- ๙ - 

 

ความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ 
มีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในกิจกรรมส าคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนตมแผนการ
ปฏิรูปประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน อาทิ 

๑. ด้านการเมือง  
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ด าเนินโครงการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม แบบแผนความเชื่อ 
ความโน้มเอียงด้านการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้ว
เสร็จ (ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยได้ผลิตภาพยนตร์สั้น เรื่อง "ฝุ่น หรือ หยดน้ า" และเผยแพร่
ในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือรณรงค์ปลูกจิตส านึกรู้รักสามัคคีและสร้างความตระหนักรู้ในการสื่อสารผ่านสังคม
ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง

เหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๓ เพ่ือจัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินการศูนย์บัญชาการ
เหตุฉุกเฉินแห่งชาติโดยการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National Single 
Emergency Number) ในระยะแรกจะเริ่มทดลองด าเนินการใน ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย (๑) ศูนย์บัญชาการ
เหตุฉุกเฉิน แห่งชาติ กรุงเทพหานคร (๒) ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ต ารวจภูธรภาค ๑ จังหวัดนนทบุรี 
(๓) ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่ชาติ ต าวจภูธรภาค ๒ จังหวัดชลบุรี (๔) ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
ต ารวจภูธรภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา (๕) ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ต ารวจภูธรภาค ๔ จังหวัด
ขอนแก่น (๖) ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ต ารวจภูธรภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม (๗) ศูนย์บัญชาการเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติ ต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดพิษณุโลก (๘) ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ต ารวจภูธรภาค ๗ 
จังหวัดนครปฐม (๙) ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ต ารวจภูธรภาค ๘ จังหวัดภูเก็ต (๑๐) ศูนย์บัญชาการ 
เหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ต ารวจภูธรภาค ๙ จังหวัดสงขลา (๑๑) ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดยะลา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อยู่ระหว่างด าเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของ
ทางราชการ แต่ยังไม่เห็นควรให้ยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในบางกระบวนการ และได้มี ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบางกระบวนการเป็นรายได้นอกงบประมาณที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ในส่วนอ่ืน เช่น การสนับสนุนการท างานของหน่วยงานท้องถิ่น ท าให้หน่วยงานยังคงมีความ
จ าเป็นต้องจัดเก็บต่อไป เป็นต้น และควรพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมให้ เหมาะสมหลังจากการน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานและควรทบทวนความคุ้มทุน เช่น ด้านอัตราก าลัง และด้านเอกสาร เพ่ือให้หน่วยงาน
พิจารณาด าเนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น และให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และเสนอผลการด าเนินการต่อส านักงาน ก.พ.ร. ภายใน ๓ เดือน 
(๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

๓. ด้านกฎหมาย 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าซื่อ

เสนอกฎหมายพ.ศ. .... โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลการยืนยันจากหน่วยงาน เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
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๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
ส านักงานศาลยุติธรรม อยู่ระหว่างด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเปิดท าการศาล

และพิจารณาค าร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ศาลชั้นต้นเปิดท าการทุกวันเพ่ือ
พิจารณาค าร้องขอปล่อยชั่วคราว และได้มีค าแนะน าของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึง
สิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลยพินิจในการเรียกหลักประกันลดลงให้ประชาชน
เข้าถึงการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมากยิ่งขึ้น โดยค านึ งถึงเหยื่ออาชญากรรมและความสงบสุข
ของสังคมควบคู่ไปด้วย โดยมีผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการฯ (ศาลชั้นตัน) แล้ว จ านวน 
๒,๘๑๒ คน จากข้อมูลสะสม ณ เดือนมกราคม - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓) กระทรวงการคลัง ได้เสนอมาตรการ
ภาษีเพ่ือสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษเข้าท างานเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติห็น
ชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกว้นรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....  
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕.ด้านเศรษฐกิจ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบรายงาน

การติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) เพ่ือใช้ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การบูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
โครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยจากการรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
พบว่าส่วนราชการได้น าส่งข้อมูล โครงการ / การด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ระบบ ทั้งสิ้น 
๔๐,๒๓๐โครงการ/การด าเนินงาน โดยเป็นโครงการ / การด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
จ านวน ๑๒,๗๓๕ โครงการ / การด าเนินงานและสอดคล้องกับแผนระดับ ๒ อ่ืน ๆ (แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ) จ านวน ๒๗,๔๙๕ โครงการ / การด าเนินงานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.)ได้ด าเนินการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม โดยขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความร็วสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) ในปัจจุบัน กสทช.ได้ด าเนินการติดตั้งโครงข่ายอินทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (FTX) พร้อมจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
Wi-Fi) หมู่บ้านละ ๑ จุดให้บริการที่ระดับความเร็วไม่ต่ ากว่า ๓๐ Mbps /๑o Mbps (Download / Upload) 
ครอบคลุมหมู่บ้านห่างไกลเป้าหมายส าเร็จครบจ านวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านแล้ว โดยมีการปรับเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการเป็นความเร็ว ๑๐๐ Mbps / ๕o Mbps (Downlad /Upload) รวมทั้ง กสทช. ได้ด าเนินการ
เรียกคืนคลื่นไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มาด าเนินการเปิดประมูล เพ่ือให้ภาครัฐและเอกชนสามารถน า
คลื่นดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในรูปแบบโทรทัศน์และโทรคมนาคม 

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุม

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีภารกิจเกี่ยวกับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและมีบทบาทในการก ากับดูแลที่ดินรัฐอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศพ้ืนที่สีเขียวทั้งในที่ดินรัฐและเอกชน ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของพ้ืนที่สีเขียว
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ของประเทศไทยในปัจจุบันที่หน่วยงานรายงานเบื้องต้น มีประมาณ ๑๓๕.๗๓ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๔๑.๙๖ 
เทียบกับพ้ืนที่ประเทศไทย และจัดท าร่างเขตจังหวัดทางทะเลและรายการค่าพิกัดรายจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ภาพรวมของพ้ืนที่ทางทะเล เพ่ือการก าหนดเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดและพ้ืนที่ทางทะเลของประเทศ 

๗. ด้านสาธารณสุข 
ส านักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการใน

รูปแบบคลินิกหมอครอบครัวใน ๕๐ พ้ืนที่น าร่องอยู่ระหว่างถอดบทเรียน เบื้องต้นได้รูปแบบการดูแลเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงแล้ว ปัจจุบันมีจ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิของเขต
สุขภาพที่ ๑ เขตสุขภาพที่ ๑๒ จ านวน ๑๔๗๖ ทีม และมีการร่างแผนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙   
อาทิ พฤติกรรมของและการปฏิบัติตัวของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

๘. ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดตั้งกองป้องกันและปราบปราม       

การกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) เพ่ือร่วมตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของช่องทาง      
การสื่อสารออนไลน์ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับข้อร้องเรียนที่เกิดจากการใช้สื่อออนไลน์ 
โดยด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีจ านวน ๒,๔๔๔ ครั้ง รวมทั้ง
จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย การด าเนินการด าเนินการของศูนย์มีข้อมูลสถิติ ณ เดือนมีนาคม 
๒๕๖๓ พบว่า มีข่าวปลอม จ านวน ๑๙๙ ข่าว ข่าวจริง จ านวน ๑๑๔ ข่าว และข่าวบิดเบือน จ านวน ๕๒ ข่าว 

๙. ด้านสังคม 
กองทุนการออมแห่งชาติ ด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพและปรับปรุงการบริหาร 

โดยผลักดันการเพ่ิมจ านวนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มอาชีพนอกระบบเข้ามาเป็นสมาชิก 
กอช. เพ่ิมขึ้น และเป็นหลักประกันทางสังคม อาทิ ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการเพ่ิมสมาชิก พัฒนา
องค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนฯ ปัจจุบันมีสมาชิก กอช. ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จ านวน 
๒,๓๕๗,๙๙๓ คน ซึ่งเกินค่าเป้าหมายในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่ก าหนดไว้ จ านวน ๑ ล้านคน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด าเนินการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม      
ขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนแล้วโดยอาศัย
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ 
๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๓๐ แห่ง 

๑๐. ด้านพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอตั้งคณะกรรมการ เพ่ือ

ด าเนินการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น
ประธาน มีเลขานุการร่วม ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ ผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดท ามาตรการ
เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าว เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจน และศึกษาโอกาส
และความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในประเทศไทย 
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๑๑. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดท าระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม

กลาง เพ่ือให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส ให้อ านาจภาคประชาชนต่อต้าน   
การทุจริต และน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของภาครัฐและฝ่ายต่าง ๆ และการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ โดยเชื่อมโยงกับโครงการภาษีไปไหน และเปิดเผยข้อมูล งบประมาณ และการใช้จ่ายของ
รัฐซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. 
และศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่ชาติ รวมถึงได้พัฒนาช่องทางการร้องเรียนของประชาชนเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น 

๑๒. การศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง) ด าเนินการจัดท าแผน

ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดท า
โครงการ/กิจกรรมรองรับตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ในภาพรวมแล้ว
รายงานฉบับดังกล่าว ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ตลอด ๑ ปีตั้งแต่มีรัฐบาลชุดใหม่ การปฏิรูปประเทศไม่มี
ความก้าวหน้าใด ๆ และการรายงานต่อสภาทุก ๆ ๓ เดือน ก็เป็นเพียงแค่ปฏิบัติตามวงรอบ นอกจากนี้สมาชิกฯ 
ได้เสนอแนะในประเด็นอาทิ ควรก าหนดตัวชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากล ปรับตัดกิจกรรมที่เป็น
ภารกิจของส่วนราชการตามพันธกิจของหน่วยงานที่อาจเกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการประมวลผลใน
การปฎิรูปด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ควรจัดท าเบอร์โทร    
เบอร์เดียวที่สามารถติดต่อหน่วยราชการได้ทั้งหมด มีการใช้อินเทอร์เน็ตแบบบูรณาการ ต้องมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์  ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชน เพ่ือน าข้อมูลไปแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย ให้เกิดความสมบูรณ์ กระบวนการด้านกฎหมายควรเน้นการเข้าถึงประชาชนในทุกมิติ รายงานผลบาง
ด้านยังลงรายละเอียดเนื้อหาไม่ชัดเจน ท าให้เห็นว่าการปฏิรูปประเทศเหมือนไม่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้น            
ควรจะกระจายความเจริญในทุกด้านไปยังทุกภูมิภาค ไม่ควรกระจุกตัวในพ้ืนที่เดียว เพ่ือความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร การบริหารภาครัฐ
ประเด็นปัญหาที่ใหญ่คือ ส านักงบประมาณไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ     
ในทุกกระทรวงได้  จึงจ าเป็นต้องทบทวนในประเด็นนี้  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน                
ได้อย่างแท้จริง ต้องให้ประชาชนเป็นที่ตั้งในการจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ข้าราชการไม่สามารถท างานได้เนื่องจากกฎระเบียบที่จ ากัดและขัดแย้งกัน ท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ซ้ าซ้อนและเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ การปฏิรูปด้านกฎหมายยังไม่ตอบโจทย์กับความเป็นอยู่และการประกอบ
อาชีพของประชาชน แผนปฏิบัติที่เขียนมาควรมีการประเมินผลว่าสามารถปฏิบัติและด าเนินการได้  เพ่ือจะได้
น าไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และเห็นผลของการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ด้านการปฏิรูปต ารวจ       
มีการเสนอให้ปรับโครงสร้างด้านการสืบสวนสอบสวน และควรตั้งเป็นกรมต ารวจ เพ่ือความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ เพ่ือการอ านวยความสะดวกและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้  ส่วนแผนความคืบหน้าโครงการ
กิจกรรมส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ที่ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๑ จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะ
ท าให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมได้ ถือว่าเป็นการปฏิรูปที่ล้มเหลวอย่างสิ้ นเชิง เห็นได้จากการเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.ล าปาง เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ที่ผ่านมา มีการทุจริตจ านวนมาก จนเกิดความล่าช้าในการประกาศรับรอง
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ผลการเลือกตั้ง และขอให้จับตาการเลือกตั้งซ่อมเขต ๕ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคมนี้            
ว่า กกต. จะสามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมได้หรือไม่ ถ้าหากไม่สามารถจัดการ
เลือกตั้งซ่อมระดับชาติได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในช่วง
ปลายปีนี้ 

นายสุขุมพงศ์ โง่นค า กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย   
ตอบชี้แจงความคืบหน้าด้านการปฏิรูปกฎหมาย ดังนี้  คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปมีอ านาจหน้าที่         
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คือ การพึงให้รัฐมีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น เป็นระบบ
สากล มีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์เพ่ือให้มีนักกฎหมายที่มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนา
ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ ปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง  และต้องมีกลไกในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอกฎหมาย รวมถึงให้น าผลการท างานด้านกฎหมายในแต่ละยุคสมัยที่
เป็นประโยชน์น ามาเป็นพ้ืนฐานในการจัดท าแผนปฏิรูป แผนปฏิรูปกฎหมายมีความคืบหน้าส าเร็จไปแล้ว      
๔๐ ฉบับ มีผลบังคับเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ การปรับแผนปฏิรูปต้องเป็นไปตามกฎหมายและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนด้านการปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายมีความก้าวหน้าส าเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดท าร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า การรายงานความคืบหน้าเป็นการ
เสนอในรอบทุก ๆ ๓ เดือน เป็นการเสนอตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภามีหน้าที่ติดตาม 
เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ แต่สภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน โดยระบุว่า
รัฐบาลต้องรายงานเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรรับทราบ ซ่ึงรัฐบาลต้องการให้สภาผู้แทนราษฎร แนะน าเสนอ
ข้อคิดเห็น เพ่ือน าไปบูรณาการ เปรียบเทียบกับข้อเสนอแนะของวุฒิสภา เพ่ือน าข้อคิดเห็นผนวกกับ
ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากกระทรวงและประชาชน เข้าสู่คณะปฏิรูป ทั้ง ๑๓ คณะ จึงจะด าเนินการเขียนแผน
ปฏิรูปประเทศ และน าส่งไปยังแต่ละกระทรวงให้ปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศ หากสถานการณ์บ้านเมือง
เปลี่ยนแปลงคณะปฏิรูปต้องด าเนินการนอกแผนที่ เขียนไว้  และแผนปฏิรูปต้องปรับปรุงสอดคล้อง              
กับยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนของการปฏิรูปการศึกษา ได้มีการลงนามเร่งรัดไปยังกระทรวงศึกษาธิการ              
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในด้านการปฏิรูปต ารวจ รัฐบาลมีการหารือกับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ซึ่งเมื่อได้ผลการหารือแล้วจะน าเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไป และขอชี้แจงว่ารัฐบาลให้นโยบาย
การปฏิรูปด าเนินการได้ โดยไม่ต้องใช้กฎหมาย หรือหากต้องมีกฎหมายรับรองก็ต้องน าเสนอผ่าน              
สภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ ซ่ึงรัฐบาลถือว่าการติดตามแผนงาน เสนอแนะ เร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ รัฐบาลต้องการที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไป
ด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒.๓ รับทราบรายละเอียดงบการเงินของส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒       
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ 

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร รักษาการแทน 
เลขาธิการ กสทช. แถลงรายละเอียดงบการเงินของส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ ว่าตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.)      
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ได้น าส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือเสนอสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๗๖ นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ กสทช. จะต้องน าเสนอรายงานผล
การปฏิบัติการประจ าปีฯ ต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ภายใน ๒๐ วัน เว้นแต่วันสิ้นปีบัญชี และมาตรา ๗๖ 
วรรคสอง (๓) ก าหนดให้รายงานงบการเงินและรายงานของผู้เสนอบัญชี รายงานการตรวจสอบภายในด้วย 
อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ครบระยะเวลาที่ กสทช. จะต้องจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีฯ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่สามารถจัดส่งงบ
การเงินของส านักงาน กสทช. ที่ผ่านการรับรองได้ ดังนั้น ส านักงาน กสทช. จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการน า
งบการเงินประจ าปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินบรรจุไว้ในรายงานการ
ปฏิบัติงานประจ าปีฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีแสะรัฐสภา ตามที่กฎหมายก าหนด บัดนี้  ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้ด าเนินการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้มีหนังสือแจ้งให้ส านักงาน กสทช.         
แจ้งข้อมูลงบการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคัญให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรายงานผลการปฏิบัติงาน 
กสทช. ประจ า ๒๕๖๒ ไปก่อนหน้าเพ่ือทราบด้วย อนึ่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้มีหนังสือขอให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแจ้งให้ผู้รับรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ และแจ้งผลการด าเนินงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ซึ่งส านักงาน กสทช. ได้
ด าเนินการแล้ว ในการนี้ ส านักงาน กสทช. จึงขอน าส่งข้อมูลงบการเงินที่มีการแก้ไขตามความเห็นของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว 

สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ในประเด็นดังนี้ 
หนี้สินหมุนเวียนของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญานอยู่ในส่วนใด ใช้งบการเงินใดในการด าเนินการดังกล่าว งบ
การเงินของกสทช. หรืองบรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมเพ่ือน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ค่า USO โทรคมนาคม) มีการจัดท างบดุลตามระบบมาตรฐานบัญชี
หรือไม่ จนท าให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องปรับปรุงตัวเลขบัญชี งบที่คลังยืมไป มีการใช้คืนอย่างไร 
เงินจ านวนดังกล่าวถือเป็นรายจ่าย มิใช่เงินยืม เหตุใดจึงระบุเป็นเงินยืม 

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร 
รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.และ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงาน
โทรคมนาคม ชี้แจงว่า เนื่องจากมีการบันทึกงบการเงินที่ผิดพลาด เมื่อ สตง. ตรวจพบได้ให้ค าแนะน าให้หักล้าง
บัญชีเปลี่ยนเป็นการส่งเงินเข้าสู่แผ่นดินทั้งหมดจึงท าให้งบดุลเพ่ิมขึ้นกว่ารายงานครั้งก่อน จึงมีการจัดท างบดุล
ตามระบบมาตรฐานบัญชีตามค าแนะน าของ สตง. ในส่วนของการประมูล ๕ จี มัลติแบนด์ที่เกิดขึ้น มีผู้เข้าร่วม
ประมูลที่จ่ายเป็นงวด ๆ หลังหักค่าใช้จ่าย ได้น าส่งรัฐเรียบร้อยแล้ว ได้ติดตามผู้ที่ประมูลคลื่นได้ ให้มีการติดตั้ง
ตามแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 
ที่ประชุมรับทราบ 
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  (๓) รับรองรายงานการประชุม     (ไม่มี) 

  (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 
 

  (๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา      (ไม่มี) 
    

เมื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เสร็จแล้ว ประธานฯ ได้สั่งปิดประชุมเวลา     
๑๘.๕๐ น. 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๘.๕๐   น. 
 
 
 

******************************************** 


